

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นาโนเทคโนโลยี และบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ตระหนักว่าพนักงานและพนักงานโครงการทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าจึงให้ความสำคัญต่อการทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของ สวทช. ในทุกขั้นตอนการทำงานจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันอันตราย การป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

๑. ดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการและผลดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ และข้อกำหนดอื่นๆ ของ สวทช. อย่างเคร่งครัด

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการค้นหา ชาติ ป้องกัน และควบคุมอุบัติเหตุทุกประเภทที่จะเป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในการทำงานของพนักงาน พนักงานโครงการ ผู้มีส่วนได้เสีย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในพื้นที่ สวทช. อย่างต่อเนื่อง

๓. ป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ดิน ขยะมูลฝอย วัสดุและของเสียอันตราย ด้วยการจัดการมลพิษทั้งหมดตามมาตรฐานของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล

๕. มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและพนักงานโครงการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สวทช. อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่ดี มีส่วนร่วมต่อการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านบุคลากร เวลา และงบประมาณเพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สวทช. มุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และจะนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายวิศักดิ์ กอนันตกุล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ